



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร  
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
(โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด  
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา พลสีลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ลำดับ ที่	วัน เวลาสอบ	สถานที่สอบ	เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุมไม่งาม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก	๑๐๐๐๑	นายณชนก พ่วงพือภิชัย

ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ  
กางเกงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น, สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ  
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน **\*\*ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษสวมใส่กางเกงยีนส์\*\***

\*๒. สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาในการสอบ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
ก่อนเข้าห้องสอบ และตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
ควบคุมโรค D-M-H-T-T

\*๓. ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารการฉีดวัคซีน แสดงในวันสอบ

\*๔. ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-๑๙ (ATK หรือ PCR) ในวันสอบ  
ระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชม. โดยผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบได้ จะต้องมีผลเป็นลบ (negative)

๕. ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ หากผล  
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๖. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๗. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ  
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม  
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้

๘. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๙. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์  
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

/ ค) การประกาศรายชื่อ...

ค) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก [www.tako.moph.go.th](http://www.tako.moph.go.th) (หัวข้อ “ประกาศสาธารณสุขจังหวัด”)